



SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT

*

Ngày 12-6-2016

Chúa nhật 11 Thường niên

Chị hãy đi bình an

LỜI CHÚA: Lc 7, 36-50

Khi ấy, có người thuộc nhóm Phariseu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Phariseu ấy và vào bàn ăn. Và kia một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Phariseu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy đầu thơm mà đổ lên.

Thấy vậy, ông Phariseu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đựng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: “Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói.” Đức Giêsu nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người nợ năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nhiều hơn?” Ông Simon đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.” Đức Giêsu bảo: “Ông xét đúng lắm.”

Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi

(xem tiếp trang 2)

Một linh mục Việt Nam được bổ nhiệm làm giám mục tại Canada



Đức cha David Monroe, Nguyên Giám mục Kamloops và Đức Tân giám mục Giuse Nguyễn Thế Phương

WHĐ (02.06.2016) – Ngày 01 tháng Sáu 2016 Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Thế Phương -Tổng đại diện Tổng giáo phận Vancouver (Canada)-, làm Giám mục chính toà giáo phận Kamloops, Canada, thay thế Đức cha David Monroe, mãn nhiệm theo giáo luật (75 tuổi). Đức cha Monroe đã coi sóc giáo phận Kamloops từ năm 2002, và cũng như vị giám mục kế nhiệm, ngài cũng là nguyên Tổng đại diện của Tổng giáo phận Vancouver.

Đức Tân giám mục Nguyễn Thế Phương sinh ngày 25 tháng 3 năm 1957 tại Việt Nam, là anh cả trong

một gia đình có 10 anh chị em. Từ năm 1969, học Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh ở Ban Mê Thuột. Ngài từng bị bắt giam hai lần vì dạy giáo lý. Sau đó vượt biên đến Palawan, Philippines và sống ở trại này một năm. Năm 1987 đến Vancouver, Canada và làm thợ sơn để

có tiền học tiếng Anh vì khi đến Canada ngài không hề biết một chữ tiếng Anh. Sau đó, học triết học tại Chủng viện Chúa Kitô Vua ở Mission, British Columbia và học thần học tại Chủng viện thánh Phêrô ở London, Ontario. Thụ phong linh mục ngày 30 tháng Năm 1992 cho Tổng giáo phận Vancouver.

Sau khi chịu chức linh mục, ngài đã đảm nhận các chức vụ: phó xứ các giáo xứ: Thánh Giuđa ở Vancouver (1992-1993), Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Delta (1993-1995) và Thánh Thể ở Vancouver (1995-1997); chánh xứ các giáo xứ: Đức Mẹ Thương xót ở Burnaby (1997-2001) và Thánh Anrê

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha thành lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

WHĐ (07.06.2016) – Ngày 04 tháng Sáu 2016, theo kiến nghị của Hồng y đoàn, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn để thử nghiệm (ad experimentum) quy chế của một cơ quan mới là “Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống”. Bộ này sẽ hợp nhất hai Hội đồng Tòa Thánh hiện nay là Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, từ ngày 01 tháng Chín 2016. Cả hai Hội đồng sẽ chấm dứt nhiệm vụ vào ngày đó và sẽ giải thể, tiếp theo việc huỷ bỏ các điều 131-134 và 139-141 của Tông hiến Pastor Bonus ngày 28 tháng Sáu 1988.

Quy chế mới quy định rằng Bộ mới thành lập có thẩm quyền trong các lĩnh vực thuộc quyền Tòa Thánh trong

việc thăng tiến sự sống và tông đồ giáo dân, trong việc chăm sóc mục vụ gia đình và sứ vụ của gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa và trong việc bảo vệ và nâng đỡ sự sống con người. Đứng đầu Bộ nói trên là một Bộ trưởng, với sự trợ giúp của một thư ký -có thể là giáo dân-, và ba phụ tá thư ký. Ngoài ra còn có một số nhân viên khác -cả giáo sĩ và giáo dân-, được chọn từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới, càng nhiều nơi càng tốt, phù hợp với quy định hiện hành của Giáo triều Rôma. Bộ sẽ chia thành ba phân bộ: Giáo dân, Gia đình, và Sự sống, mỗi phân bộ do một phụ tá thư ký đứng đầu.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mát tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chào tôi được một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng có là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi.” Bấy giờ những người đồng bàn liền nghi bụng: “Ông này là ai mà lại tha được cả tội?” Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”

SUY NIỆM

Trong Tin mừng Luca, các người Pharisiêu ba lần mời Đức Giêsu dự tiệc (7, 36; 11, 37; 14, 1). Xem ra không phải mọi người Pharisiêu đều có ác cảm với Đức Giêsu. Hôm nay Ngài là khách mời của ông Simon. Ngài đến với ông như Ngài đã đến với người thu thuế tội lỗi (7, 34). Trong bữa tiệc lớn này, thực khách nằm trên những ghế dài, có gối. Tay trái dùng để tựa, tay phải dùng để lấy thức ăn.

Bất ngờ một phụ nữ mạnh dạn bước vào phòng tiệc. Người ta nhận ra chị vốn là một người tội lỗi trong thành. Chị đến đây vì biết Đức Giêsu có mặt trong bữa tiệc. Ngài là người mà chị đã có lần gặp và nhận được ơn tha thứ. Chị đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm (c. 37). Hẳn chị đã chuẩn bị kỹ và biết mình sẽ làm gì cho Đức Giêsu. Khi đứng ở gần chân Ngài, chị bật khóc nức nở. Nước mắt chị làm ướt đầm chân Ngài. Sau đó chị xoa tóc để lau khô, hôn lên chân và xúc dầu thơm. Những cử chỉ táo bạo của chị thật là chướng mắt cho những thực khách. Ông Simon chủ tiệc không thể hiểu được tại sao một ngôn sứ như Ngài lại để cho một phụ nữ tội lỗi làm những cử chỉ khiếm nhã như vậy.

Nhưng chính vì Đức Giêsu là ngôn sứ của Thiên Chúa nên Ngài hiểu

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành tự sắc mới về việc giải nhiệm giám mục



WHĐ (05.06.2016) – Ngày 04-06-2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành tự sắc về việc giải nhiệm các giám mục hoặc bề trên dòng nếu có bằng chứng cho thấy đã “rất thiếu tích cực” trong việc giải quyết các trường hợp lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên hoặc những người dễ bị tổn thương.

Thiệt hại về thể lý, đạo đức, tinh thần hoặc di sản

Việc giải nhiệm vì “tắc trách” không chỉ liên quan đến các vụ ấu dâm, mà còn các hành động xâm hại nghiêm trọng đến “thể lý, đạo đức, tinh thần hoặc di sản” của các cá nhân hoặc của “cộng đoàn nói chung”. Tuy nhiên thái độ thiếu tích cực ấy phải là “rất nghiêm trọng”, chứ không chỉ “nghiêm trọng” mà thôi như trong các vụ lạm dụng tình dục – vốn đòi phải có “sự quan tâm đặc biệt”. Trong mọi trường hợp, giám mục có thể được yêu cầu phải từ nhiệm, mặc dù “về phương diện đạo đức không có lỗi”; hơn nữa, trong Giáo hội cũng đã trù liệu trường hợp giải nhiệm “vì những lý do nghiêm trọng”.

Tự sắc có tiêu đề bằng tiếng Ý: “Come una madre amorevole” (Như một người mẹ hiền), gồm 5 điều khoản được ban hành trong bối cảnh thanh danh Giáo hội bị hoen ố vì những vụ bê bối ấu dâm – mà trách nhiệm quy về phản ứng của các giám mục, các bề trên trực tiếp của các linh mục trong giáo phận của các ngài.

Những vụ việc như vậy có liên quan đến Đức hồng y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, hoặc Đức hồng y George Pell, nguyên Tổng giám mục Sydney và hiện là cộng sự viên thân cận của Đức Thánh Cha tại Giáo triều. Giáo hội đã từng bị chỉ trích vì nhầm lẫn làm nger trước tội ác ấu dâm trong một thời gian dài khi chỉ chuyển các linh mục phạm tội đi nơi khác.

Việc đặt ra trách nhiệm với các giám mục đáp ứng mong mỏi của Ủy ban Tòa thánh bảo vệ Trẻ vị thành niên. Ủy ban này được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập lúc mới bắt đầu sứ vụ giáo hoàng và do Đức hồng y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, đứng đầu. Đức hồng y Sean O'Malley đã trình bày vấn đề này tại Công nghị hồng y hồi tháng Hai 2015.

Ngài cũng thường nói đến “sự sai lầm và bất lực của các giám mục và các bề trên dòng” trong việc giải quyết các vụ ấu dâm.

“Công nghị các Luật gia”

Tự sắc mới, có hiệu lực từ ngày 5 tháng Chín tới đây, quy định rằng, nếu phải giải nhiệm một giám mục, Bộ sẽ tùy từng hoàn cảnh vụ việc để ra sắc lệnh giải nhiệm, hoặc trong tình huynh đệ, đề nghị giám mục ấy từ nhiệm trong vòng 15 ngày; sau thời hạn này nếu giám mục không trả lời sẽ có sắc lệnh giải nhiệm.

Tự sắc cũng cho phép các giám mục bị cáo buộc tắc trách với nhiệm vụ được quyền tự bào chữa. Quyền thẩm cứu thuộc về các Bộ có liên quan, tức là Bộ Giám mục, Bộ Tu sĩ, hay Bộ các Giáo hội Đông phương.

Đặc biệt là trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Đức Thánh Cha sẽ hội ý với “Công nghị các Luật gia”. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, cho biết: cấp tham vấn này “gồm các hồng y và giám mục”. ■

(Theo La Croix)

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy làm Giám quản tông toà Tổng giáo phận Agaña

WHĐ (07.06.2016) – Hôm nay, 07 tháng Sáu 2016, Tổng giáo phận Agaña (ở đảo Guam, Thái Bình Dương) đã ra một thông cáo báo chí như sau:

“Ngày 06 tháng Sáu 2016, theo lời thỉnh cầu của Tổng giám mục Anthony Sablan Apuron xin một vị Giám quản tông toà trong khi chờ điều tra

(xem tiếp trang 3)

Khởi công trùng tu nhà Mộ Thánh

WHĐ (08.06.2016) – Công trình trùng tu ngôi nhà Mộ Thánh, được dựng lên tại địa điểm mà truyền thống nhìn nhận là nơi có mộ và là nơi Chúa Kitô đã phục sinh, đã bắt đầu hôm 06 tháng Sáu vừa qua. Kiến trúc sư người Hy Lạp, Antonia Moropoulou, giảng dạy tại Đại học Kỹ thuật Quốc gia ở Athena và là người phối hợp về mặt khoa học của dự án, đã giải thích cho giới truyền thông rằng cấu trúc của nhà này vẫn còn vững chắc nhưng cần phải được tu sửa khẩn cấp sau những năm tháng chịu tác động của các yếu tố môi trường như nước, ẩm thấp và khói nện. Mặt khác, cũng phải tìm ra một hệ thống –không phải can thiệp vào công trình– để bảo vệ công trình này khỏi các nguy hiểm do các trận động đất có thể xảy ra.

Việc thi công sẽ diễn ra vào sáng sớm hay chiều tối, khi không có các đoàn đông đảo người hành hương và khách tham quan.

Một linh mục Việt Nam được bổ nhiệm làm giám mục...

ở Vancouver (2001-2010); Giám đốc đặc trách ơn gọi linh mục (2010-2013); Tổng đại diện (từ năm 2013).

Một người em trai của ngài cũng là linh mục của giáo phận của Hamilton, Ontario, và hai người em gái là nữ tu.

Đức cha J. Michael Miller, CSB, Tổng giám mục Vancouver đã chúc mừng giáo phận Kamloops có một Tân giám mục là một vị giảng thuyết lôi cuốn, một người có tinh thần phục vụ và cổ vũ mạnh mẽ cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đức cha Miller nói: “Sự cống hiến của ngài cho chức linh mục là hết sức phong phú: từ việc thành lập Nhà

Dự án sẽ tiêu tốn khoảng 3,3 triệu đôla và do Giáo hội Công giáo, Giáo hội Chính Thống Hy Lạp và Giáo hội Tông truyền Armenia đảm nhận. Hồi tháng Tư, Quốc vương Jordan là Abdallah II, đã gửi một quà tặng cá nhân với hình thức từ thiện hoàng gia cho công trình trùng tu này. Nhân dịp này, Thượng phụ Chính Thống giáo Hy Lạp tại Giêrusalem, Theophilos III, nhận định: “Quốc vương Abdallah II đã thể hiện sự sống chung giữa người Hồi giáo và người Kitô hữu trên toàn thế giới và đặc biệt tại Thánh Địa, bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói”. Đức Thượng phụ đề cao vai trò của Jordan trong việc bảo vệ sự có mặt của các Kitô hữu tại Thánh Địa và gọi Quốc vương là “người canh giữ và bảo vệ các nơi thánh của Kitô giáo và Hồi giáo ở Giêrusalem”. ■

(Agenzia Fides)

Vianney (dành cho các thanh niên phân định ơn gọi linh mục), phát hành tờ thông tin về đời sống linh mục và tu sĩ, đến việc mở triển lãm về ơn gọi, ngài thực sự đã làm hết mình để cổ vũ ơn gọi linh mục.

Đức cha Miller nói ngài rất tiếc vì mất một người bạn và người đồng sự, nhưng “giáo phận Kamloops sẽ được hưởng nhiều ơn ích từ vị mục tử tận tụy, thương người và có tinh thần cầu nguyện này. Là người đã thực sự chịu bách hại vì đức tin, Đức Tân giám mục sẽ là tấm gương khích lệ người Kitô hữu can đảm làm chứng trong thế giới của chúng ta”.

Ngày lễ tấn phong Tân giám mục Kamloops chưa được ấn định. ■

Đức Thánh Cha bổ nhiệm...

một cáo buộc lạm dụng tình dục, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, thư ký Bộ Truyền giáo, làm Giám quản tông toà *sede plena* (tiếng Latinh, tạm dịch: nguyên toà) của Tổng giáo phận Agaña, Guam.

Việc bổ nhiệm một Giám quản tông toà *sede plena* có nghĩa là trong khi vị Giám quản thi hành nhiệm vụ mục vụ tại Tổng giáo phận, Đức Tổng giám mục Anthony Sablan Apuron vẫn là Tổng giám mục của Agaña.

Tổng giáo phận Agaña và Đức Tổng giám mục Apuron hân hoan chào đón

Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy đến Guam”.

Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy năm nay 65 tuổi, là người Hong Kong, tu sĩ của dòng Salêsiêng, được tấn phong giám mục ngày 05-02-2011, trước đó ngài được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm thư ký Bộ Truyền giáo ngày 23-12-2010. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy đã từng đến Việt Nam hồi cuối tháng Mười Hai 2012, khi tham dự Đại hội lần thứ X của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức tại giáo phận Xuân Lộc. ■

(Nguồn: TGP Agaña)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

rất rõ ý nghĩa của những gì chị đang làm. Đó không phải là cử chỉ quyến rũ của cô gái làng chơi, nhưng là hành vi tri ân và yêu mến nồng nàn của người được tha thứ. Tuyệt đối không có chút nhơ uest nào nơi những cử chỉ trên. Đức Giêsu đã đón nhận tất cả với trái tim thanh khiết của mình. Dụ ngôn sau đó của Ngài về hai người mắc nợ cho thấy người được tha nhiều hơn sẽ bày tỏ tình yêu nhiều hơn (cc. 40-42). Chị phụ nữ này chính là người đã được tha nhiều, nên yêu nhiều. Lòng yêu mến trào dâng của chị là kết quả của việc biết mình đã được thứ tha. Chị là người yêu hơn (c. 42), và yêu nhiều (c. 47), so với ông Simon. Tội quá khứ khi được tha lại tạo nên hứng khởi để yêu hơn. Những vấp ngã được chữa lành lại khởi đầu cho một bước mới, can đảm hơn, quảng đại hơn và nồng nhiệt hơn.

“Tội của chị đã được tha rồi”. Đức Giêsu khẳng định lại với chị về ơn chị đã lãnh nhận. Ngài ca ngợi lòng tin của chị và chúc chị đi bình an (c. 50). Chúng ta có thể học được nhiều điều nơi người phụ nữ này, nhất là sự táo bạo của chị trong cách diễn tả tình yêu biết ơn. Chị đã không nói một lời nào, nhưng nói bằng hành động. Lắm khi chúng ta rụt rè khi phải bày tỏ lòng yêu mến Chúa, ngại ngùng khi phải diễn tả lòng biết ơn. Xin cho chúng ta dám trao hiến cả đời mình, như người phụ nữ đổ bình bạch ngọc chứa dầu thơm lên chân Giêsu.

CẦU NGUYỆN

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn.

Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.

Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.

Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.

Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha

dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha thành lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Phân bộ Giáo dân sẽ khơi gợi và khuyến khích việc cổ vũ ơn gọi và sứ vụ của giáo dân trong Giáo hội và trên thế giới, với các cá nhân, người đã hoặc chưa lập gia đình, hay thành viên của các hiệp hội, các phong trào và cộng đoàn. Phân bộ này cũng sẽ thúc đẩy các nghiên cứu nhằm góp phần vào việc khảo sát về phương diện tín lý các đề tài và các vấn đề liên quan đến giáo dân; đồng thời khuyến khích sự hiện diện tích cực và có trách nhiệm của giáo dân trong các cơ quan tư vấn về quản trị hiện nay trong Giáo hội ở cấp hoàn vũ và cấp địa phương. Phân bộ Giáo dân sẽ lượng giá các sáng kiến của các Hội đồng Giám mục đệ trình cho Tòa Thánh, phù hợp với nhu cầu của các Giáo hội địa phương, về việc đặt ra các thừa tác vụ và các nhiệm vụ mới trong Giáo hội. Phân bộ này sẽ quy tụ tín hữu và các phong trào giáo dân có tính quốc tế và phê chuẩn hoặc công nhận các quy chế mà không làm phương hại đến thẩm quyền của Phủ Quốc vụ khanh.

Phân bộ Gia đình, dưới ánh sáng của giáo huấn của Đức giáo hoàng, sẽ đẩy mạnh mục vụ gia đình, bảo vệ phẩm giá và hạnh phúc của gia đình dựa trên bí tích hôn nhân, thăng tiến quyền lợi và trách nhiệm của gia đình trong Giáo hội và trong xã hội dân sự, để cho thiết chế gia đình ngày càng thực hiện được chức năng của mình trong cả hai bối cảnh Giáo hội và xã hội. Phân bộ này sẽ theo dõi các hoạt động của các học viện, các hiệp hội, các phong trào và các tổ chức Công giáo, cả ở cấp quốc gia và quốc tế nhằm phục vụ lợi ích của gia đình. Phân bộ Gia đình sẽ đề ra các hướng dẫn cho các khóa học chuẩn bị hôn nhân và cho các chương trình mục vụ giúp các gia đình giáo dục

Đối thoại liên tôn giữa Kỳ na giáo và Công giáo

WHĐ (03.06.2016) – Tôn trọng Trái Đất là trọng tâm của cuộc hội thảo giữa Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn (PCID) và một phái đoàn của Kỳ na giáo (Jainisme/Jainism) quốc tế, vừa diễn ra tại trụ sở của Hội đồng vào ngày thứ Ba, 31 tháng Năm vừa qua.

Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ ba giữa hai bên. Phía Tòa Thánh do Đức hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch PCID; và phía Kỳ na giáo do ông Chandaria Nemu, Chủ tịch Viện Kỳ na học tại London, làm trưởng đoàn.

Chủ đề “Chăm sóc Trái đất, ngôi nhà của gia đình nhân loại” được hai bên trao đổi “trong bầu khí tôn trọng và thân hữu”.

Các tham dự viên đã nói về “nhu cầu cộng tác” giữa tín đồ Kỳ na giáo và các Kitô hữu để “làm cho trái đất trở nên một nơi có thể sống được và an bình cho mọi người”.

người trẻ trong đức tin và trong đời sống giáo hội và dân sự, đặc biệt quan tâm đến người nghèo và người bị thiệt thòi. Phân bộ Gia đình sẽ khuyến khích các gia đình mở ra để đón nhận con nuôi, nuôi nấng con cái và chăm sóc người già, đồng thời tham gia vào các tổ chức dân sự trợ giúp các công việc này.

Phân bộ Sự sống sẽ trợ giúp và phối hợp các hoạt động nhằm khuyến khích sinh sản có trách nhiệm và bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, tùy theo nhu cầu của con người trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Phân bộ này thúc đẩy và khuyến khích các tổ chức và hiệp hội giúp đỡ phụ nữ và gia đình đón nhận và bảo vệ món quà sự sống, đặc biệt là trong các trường hợp mang thai khó khăn để không phải phá thai. Phân bộ này cũng sẽ trợ giúp các chương trình và sáng kiến giúp những phụ nữ đã phá thai. Trên cơ sở luân lý Công giáo và giáo huấn của Giáo hội, Phân bộ Sự sống sẽ nghiên cứu và thúc đẩy việc đào tạo đối với những vấn đề chính của khoa y sinh học và của luật lệ liên quan đến sự sống con người cũng như các ý thức hệ liên quan đến sự sống con người và bản sắc giới tính. ■

(Nguồn: Phòng Báo chí Tòa Thánh)



Họ cũng nhìn nhận rằng “các yếu tố chung” giữa hai truyền thống tôn giáo đều kêu gọi các tín đồ phải “quản lý thế giới tự nhiên một cách có trách nhiệm”, “tôn trọng môi trường”, “không khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên” và “chăm sóc mọi hình thái của sự sống” vì thiện ích của con người ngày nay và vì các thế hệ tương lai.

Các thành viên của cả hai bên cũng suy tư về nguyên tắc “bất bạo động” (Ahimsa) của Kỳ na giáo đối với mọi hình thái của sự sống và về những nguyên tắc “thương xót” và “công lý” của Kitô giáo đối với những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Mong muốn “tăng cường hợp tác tại địa phương”

Các tham dự viên đã đặc biệt nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc giáo dục các thế hệ trẻ để họ ý thức được truyền thống riêng của mình và học biết nhìn nhận cùng tôn trọng truyền thống của những người khác”.

Hai cuộc họp gần đây nhất giữa PCID và phái đoàn Kỳ na giáo đã diễn ra vào năm 1995 và 2011. Ngoài ra, từ năm 1986 cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc giữa cộng đồng Kỳ na giáo và PCID.

PCID còn phối hợp với các giáo hội địa phương và các tổ chức Kỳ na giáo ở Ấn Độ, Anh Quốc và Hoa Kỳ để mở các cuộc đối thoại Kỳ na giáo-- Công giáo vào các năm 2011, 2013 và 2015.

Kỳ na giáo là một tôn giáo có lẽ đã xuất hiện vào khoảng thế kỷ X hay IX trước Công nguyên. Hiện nay có gần mười triệu tín đồ trên khắp thế giới, chủ yếu ở Ấn Độ (30.000 ở châu Âu và 100.000 tại Hoa Kỳ).

Mục tiêu của tín đồ Kỳ na giáo là được giác ngộ (vào Niết bàn) dựa trên việc hành thiền, chay tịnh, và tôn trọng nguyên tắc bất bạo động. ■

(Theo Zenit)